

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังยื่นนำสกุลเงินภูมิภาคพื้นตัว

\*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้านี้ แข็งค่าในทิศทางเดียวกับเงินภูมิภาค โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของค่าเงินเยน ขณะที่ตลาดได้ตอบรับความเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปแล้วเมื่อวานนี้

\*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 35.60-35.80

\*ดัชนีดอลลาร์รักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ ที่ตลาดเอเชีย โดยทรงตัวอยู่ใกล้จุดสูงสุดรอบ 2 เดือน ด้วยแรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

\*ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในช่วงนี้ หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟดกล่าวในวันศุกร์ว่า เฟดน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย"ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า" หากเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้นตามความคาดหมาย และหากการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป

\*เยนดีดขึ้น หลังญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งโดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ดีเกินคาดของญี่ปุ่น ช่วยสกัดกั้นการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) อาจจะขยายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเดือนมิ.ย.

\*ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุเมื่อวานนี้ว่า จะดูแลเงินบาทไม่ให้ผันผวนและให้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับภูมิภาค พร้อมมองการแข็งค่าของดอลลาร์ในช่วงนี้ เป็นผลจากมุมมองของตลาดต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐ

\*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 438.03 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 1.45 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.18 พันล้านบาท

\*09.31 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.715/725 จาก 35.731 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.758/858 จาก 39.763 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.08/13 จาก 111.11 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1145/49 จาก 1.1144 เมื่อวาน

"เย็นพื้นตัวขึ้นมา เงินภูมิภาคก็ฟื้นขึ้นมา บาทเราก็คงยังเกาะกับคนอื่นไปก่อน ช่วงนี้ตลาดคง  
แกว่งไปเรื่อยๆ รอจนกว่าจะมีความชัดเจนจากเฟดในเดือนหน้า" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้